



คณะกรรมการการศึกษา วุฒิสภา  
โทรศัพท์ ๐๒ ๘๓๑ ๙๒๑๘ โทรสาร ๐๒ ๘๓๑ ๙๒๐๙  
E-Mail : educationnla@gmail.com  
<https://bit.ly/2IU4U6t>



ฉบับที่ ๖/๒๕๖๒ วันพฤหัสบดีที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๓

**กมธ. การศึกษา วุฒิสภา โดยคณะอนุกรรมการการอาชีวศึกษา**  
**เดินทางไปศึกษาดูงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนตามแนวศาสตร์พระราชา และอาชีวศึกษาทวิภาคี**  
**ณ วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี และวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี จังหวัดราชบุรี**



เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๓ กมธ. การศึกษา วุฒิสภา ได้พิจารณามอบหมายคณะอนุกรรมการการอาชีวศึกษา นำโดย รศ. ศักดิ์ไทย สุรกีจาวร ประธานคณะอนุกรรมการ นายทรงเดช เสมอคำ รองประธานคณะอนุกรรมการ พลเอก ประสาท สุขเกษตร รองประธานคณะกรรมการการศึกษา และอนุกรรมการการอาชีวศึกษา เดินทางไปศึกษาดูงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนระบบบูรณาการตามแนวศาสตร์พระราชา และการจัดการศึกษาอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ในพื้นที่จังหวัดราชบุรี ดังนี้

◆ **ณ วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี** คณะอนุกรรมการได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดีจากนายชุมพล คำเทียน รองผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ รวมถึงคณะครูอาจารย์ของวิทยาลัย โดยวิทยาลัยเทคนิคราชบุรี เดิมคือโรงเรียนช่างไม้ราชบุรี เริ่มเปิดทำการสอนมาตั้งแต่ปี ๒๔๘๑ ในระยะแรกได้อาศัยพื้นที่บางส่วนของโรงเรียนเบญจมราชูทิศ ซึ่งเป็นโรงเรียนมัธยมประจำจังหวัดเป็นที่ตั้งชั่วคราว ต่อมาได้ย้ายไปตั้งในที่ดินของราชพัสดุ โรงเรียนช่างไม้ราชบุรี ต่อมาได้มีวิวัฒนาการต่าง ๆ และเปลี่ยนชื่อเป็น “วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี” จนถึงปัจจุบัน ตั้งอยู่เลขที่ ๔๓๓ ถนนศรีสุริยวงศ์ ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี ในปี ๒๕๐๓ ได้รับความช่วยเหลือตามโครงการผลิตช่างฝีมือขององค์การ ส.ป.อ. ปี ๒๕๑๐ ได้เข้าโครงการเงินกู้เพื่อการพัฒนาอาชีวศึกษา ดำเนินการสอนประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม ๖ สาขา ปี ๒๕๑๓ ได้เปิดสอนประเภทวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย อาหารและโภชนาการ



ปี ๒๕๑๙ ได้เปิดสอนประเภทวิชาพาณิชยกรรมและศิลปหัตถกรรม และปี ๒๕๔๒ วิทยาลัยดำเนินการสอนในระดับ ปวช. และ ปวส. รวมทั้งสิ้น ๑๙ สาขาวิชา คือ ช่างยนต์ ช่างกลโรงงาน ช่างเขียนแบบเครื่องมือกล ช่างเชื่อมและโลหะแผ่น ช่างไฟฟ้า ช่างก่อสร้าง ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ช่างเทคนิคสถาปัตยกรรม คหกรรม อุตสาหกรรมเสื้อผ้าสำเร็จรูป ผ้าและเครื่องแต่งกาย อาหารและโภชนาการ การบัญชี การเลขานุการ การตลาด คอมพิวเตอร์

ธุรกิจ วิจิตรศิลป์หัตถอุตสาหกรรมและศิลปประยุกต์ ในส่วนของการน้อมนำศาสตร์พระราชามาปรับใช้นั้น วิทยาลัยได้มีการจัดอบรมให้ความรู้เข้าศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับศาสตร์พระราชาแก่นักเรียนนักศึกษา มีการบูรณาการศาสตร์พระราชาเข้าไป



ในการจัดการเรียนการสอนทุกสาขาวิชา และมีกิจกรรมที่สนับสนุนให้นักเรียนนักศึกษาของวิทยาลัย ดำเนินโครงการตาม ศาสตร์ของพระราชานั้น อาทิ การปลูกป่า การสร้างฝายเก็บกักน้ำ การนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในชีวิตประจำวัน นอกจากนี้ ยังส่งเสริมให้นักเรียนนักศึกษา ทำการผลิตกักหน้ำ้ำช่วยพัฒนา และกักหน้ำ้ำบำบัดน้ำเสียด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ในส่วนของการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี วิทยาลัยได้มีความร่วมมือในการจัดการศึกษาร่วมกับสถานประกอบการทั้งในพื้นที่ และนอกพื้นที่ในสาขาต่าง ๆ เพื่อฝึกประสบการณ์ให้นักเรียนนักศึกษาได้มีทักษะ องค์ความรู้และมีความพร้อมต่าง ๆ ที่จะเข้า ทำงานหลังจากสำเร็จการศึกษา



◆ **ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี** คณะอนุกรรมการได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดีจากนายคมสัน

เข็มเพชร ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ รวมถึงคณะครูอาจารย์ของวิทยาลัย โดยที่วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี เป็นสถานศึกษาอาชีวศึกษาที่จัดการเรียนการสอนทางด้านเกษตรกรรมให้ผู้สนใจในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียง เดิมชื่อ “โรงเรียนเกษตรกรรมราชบุรี” ตั้งอยู่ที่เลขที่ ๖๓/๑ หมู่ ๗ ต.เขาชะงุ้ม อ.โพธาราม จ.ราชบุรี ในปี ๒๕๑๓ โรงเรียนได้รับนักเรียนที่จบจากชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ เข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายสายอาชีพ แผนกเกษตรกรรม หลักสูตร ๓ ปี ปี ๒๕๒๐ โรงเรียนเกษตรกรรมราชบุรี ได้ยกฐานะเป็น “วิทยาลัยเกษตรกรรมราชบุรี” และมีการปรับปรุงหลักสูตรการศึกษาทั้งระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) โดยการจัดการศึกษาระดับชั้น ปวช. จะรับสมัครผู้จบ ม.๓ หรือเทียบเท่า ศึกษาต่อในระดับชั้น ปวช. หลักสูตร ๓ ปี มีการจัดการเรียนการสอน



ดังนี้ ประเภทวิชาเกษตรกรรม เปิดการเรียนการสอนตามโครงการปฏิรูปการศึกษาเกษตรเพื่อชีวิต เรียนฟรี กินฟรี อยู่ฟรี โดยเปิดการเรียนการสอนสาขาพืชศาสตร์ สัตวศาสตร์ เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ช่างเกษตร และบริหารสัตว์ ส่วนโครงการอาชีวศึกษาเพื่อการพัฒนาชนบท (อศ.กช.) จะรับสมัครผู้จบ ม.๓ สำหรับผู้ประกอบอาชีพอยู่แล้ว จัดการเรียนการสอนให้มีความหลากหลายสอดคล้องกับวิชาชีพ เพื่อนำมาปรับใช้ในอาชีพเกษตรและสามารถต่อในระดับที่สูงขึ้น ตามความต้องการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเปิดสอนสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ส่วนในประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จะรับ ผู้จบ ปวช. หรือ ม.๖ หรือเทียบเท่า

เพื่อศึกษาต่อระดับชั้น ปวส. หลักสูตร ๒ ปี โดยเป็นการจัดการศึกษาระบบทวิภาคีทั้งหมด ประกอบด้วย สาขาวิชาพืชศาสตร์ สาขางานพืชสวน สาขาวิชาสัตวศาสตร์ สาขางานการจัดการผลิตสัตว์ สาขาวิชาสัตวรักษ์ สาขางานสัตวรักษ์ สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ สาขางานเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ สาขาวิชาช่างกลเกษตร สาขางานเครื่องจักรกลเกษตร ส่วนการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี ได้จัดการศึกษาสาขาเทคโนโลยีสัตวรักษ์ (ต่อเนื่อง) แห่งแรกของอาชีวศึกษา โดยจัดการศึกษาร่วมกับสถานประกอบการเช่น คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โรงพยาบาลสัตว์จุฬาฯ โรงพยาบาลสัตว์ทองหล่อ โรงพยาบาลสัตว์เจริญสุข โรงพยาบาลสัตว์รัตนวิเศษ โรงพยาบาลสัตว์ไอเว็ท และทวิภาคีด้านปศุสัตว์ร่วมกับ วีระชัยฟาร์ม ศูนย์สร้างสุขเกษตรชนบท ฯลฯ



ทั้งนี้ ข้อมูลที่คณะอนุกรรมการได้รับทราบในครั้งนี้ จะนำไปพิจารณาประกอบกับการเดินทางไปศึกษาดูงานในพื้นที่อื่น เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาศึกษาและจัดทำรายงานการพิจารณาศึกษาหรือข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในส่วนต่าง ๆ เพื่อเสนอไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้วางมาตรการในการแก้ไขปัญหาต่อไป

